

ĐHQGHN ĐÃ CHUẨN BỊ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÓN SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI HOÀ LẠC

👉 QUỐC VIỆT - NGUYỄN LIÊN

THEO PGS.TS NGUYỄN HOÀNG HẢI, PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN, CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TOÀN DIỆN CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT HỌC TẬP TẠI HOÀ LẠC SẼ GIÚP CÁC EM PHÁT TRIỂN 4 KỸ NĂNG, GỒM KỸ NĂNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU, CHUYỂN ĐỔI SỐ, THÍCH ỨNG VỚI SỰ THAY ĐỔI VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO.



PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Tháng 5/2022, ĐHQGHN đã chính thức chuyển trụ sở làm việc tới Hòa Lạc, đánh dấu sự chuyển mình của hệ thống hướng tới một không gian phát triển mới cả về cơ sở vật chất, đời sống học thuật và quản trị đại học. Tới nay, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc bước đầu được định hình và không ngừng hoàn thiện.

ĐHQGHN vừa phê duyệt đề án "Chương trình giáo dục toàn diện dành cho sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc" nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nhanh chóng thích ứng với môi trường học tập tại đây, cũng như đem đến rất nhiều cơ hội cho các em.

Để tìm hiểu rõ hơn về Đề án này, cũng như những thông tin liên quan tới chương trình học tập, điều kiện cơ sở vật chất tại cơ sở Hòa Lạc của ĐHQGHN, chúng tôi

đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN.

ĐÃ CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ SINH VIÊN NĂM NHẤT TẠI HOÀ LẠC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

- Thưa PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, xuất phát từ lý do nào ĐHQGHN lại xây dựng và đưa vào triển khai chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc?

Gần đây, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất của ĐHQGHN tới học tập tại Hòa Lạc. Chúng ta có thể thấy rằng, mong muốn đào tạo sinh viên toàn diện không chỉ có ở ĐHQGHN mà ở tất cả cơ sở giáo dục đại học trên cả nước.

Tuy nhiên, tại sao ĐHQGHN lại

mới ban hành chương trình này? Là bởi cần phải có đủ điều kiện về đội ngũ, về nội dung đào tạo và điều kiện về cơ sở vật chất mới có thể đáp ứng được mong muốn thực hiện chương trình giáo dục toàn diện.

Tới thời điểm này, chúng tôi tự tin nói rằng đã chuẩn bị đầy đủ những điều kiện để sinh viên năm nhất tới học tập tại Hòa Lạc có thể phát triển toàn diện được. Chính vì vậy, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành chương trình.

- Chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc sẽ được ĐHQGHN triển khai như thế nào? Điều này mang đến những cơ hội gì cho sinh viên, thưa ông?

Chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất học tập tại Hòa Lạc của ĐHQGHN sẽ giúp phát triển 4 kỹ năng.

Thứ nhất là kỹ năng "công dân toàn cầu", trong đó, ngoài ngoại ngữ, quốc tế hoá, chúng tôi còn trang bị cho các em kiến thức về văn hoá, xã hội để mang lại những đặc thù riêng cho sinh viên Việt Nam, sinh viên ĐHQGHN.



Môi trường giáo dục của ĐHQGHN là môi trường nuôi dưỡng những khát vọng của các em sinh viên để trở thành những nhà khoa học, nhà chính trị hay doanh nhân hàng đầu đất nước. Điều này tạo nên truyền thống của ĐHQGHN tới ngày hôm nay.



Nhóm kiến thức thứ hai liên quan tới chuyển đổi số. Hiện nay, kiến thức này là yêu cầu tối quan trọng để sinh viên có thể đáp ứng những nhu cầu trong và ngoài nước.

Nhóm kiến thức thứ ba liên quan tới thích ứng với sự thay đổi. Hơn bao giờ hết, thế giới đang thay đổi rất nhanh. Do đó, việc trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng này sẽ giúp các em có thể thích ứng được những biến đổi trong tương lai.

Nhóm kiến thức thứ tư liên quan tới đổi mới sáng tạo để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mà hiện diễn ra rất nhanh và gấp gáp. Chắc chắn cuộc cách mạng này sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Năm học 2023-2024, ĐHQGHN đã bổ sung thêm 35.000m² diện tích mặt sàn để làm giảng đường và ký túc xá cho sinh viên. Bên cạnh đó, bổ sung 3 khu ký túc xá mới, nâng tổng số ký túc xá có thể đáp ứng lên gấp đôi so với năm trước. Như vậy, điều kiện cơ sở vật chất về giảng đường và chỗ ở cho sinh viên đã đáp ứng được

phần tương đối nhiều với nhu cầu.

ĐHQGHN cũng đã xây dựng rất nhiều khu giáo dục thể chất, thể thao cho các em sinh viên như khu tennis, sân tập golf, sân đá bóng... đưa vào môn Giáo dục thể chất, thể thao.

Bên cạnh đó, toàn bộ sinh viên năm nhất của ĐHQGHN học tập tại Hòa Lạc sẽ được tham gia ít nhất một hoạt động trải nghiệm thực tế. Chúng tôi cho rằng, không có gì tốt hơn bằng cách trải nghiệm thực tế. Tất cả những kiến thức được học trên lớp mà không đưa được ra thực hành, thực tế thì chỉ nằm ở lý thuyết.

Thông qua các hoạt động từ hoạt động Giáo dục quốc phòng an ninh tới Giáo dục thể chất thể thao, tới hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và kỹ năng mềm, sinh viên sẽ được “nhúng mình” trong những hoạt động thực tế tại Hoà Lạc và các khu vực lân cận. Xung quanh ĐHQGHN tại Hoà Lạc có rất nhiều khu hoạt động thể thao, văn hoá, nghệ thuật, văn hoá dân tộc... Những hoạt động trải nghiệm này sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về từng lĩnh vực.

Như vậy, có rất nhiều yếu tố từ chương trình đào tạo, tới giảng viên và cơ sở

30
Since 1993
ĐHQGHN
12/1993 - 10/12/2023
CHÍNH PHỦ VÀ HÀNH
ĐỊNH ĐHQGHN

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Phát triển toàn diện về:

- ▶ Kỹ năng, thể chất
- ▶ Tư duy đổi mới sáng tạo
- ▶ Năng lực, phẩm chất nghề nghiệp

vật chất để đáp ứng cho sinh viên học tập toàn diện tại Hoà Lạc.

GIẢI PHÁP GIÚP SINH VIÊN NHANH CHÓNG HOÀ NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI

- Được biết, trong năm học 2023-2024, ĐHQGHN dự kiến đón thêm 6.000 học sinh, sinh viên tới học tập tại cơ sở Hoà Lạc và đến năm 2025 sẽ đón 25.000 người đến đây học tập, nghiên cứu. Một trong những câu hỏi được thí sinh và phụ huynh rất quan tâm là điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt, đi lại... tại cơ sở Hoà Lạc ra sao, ông có thể chia sẻ?

Năm học 2023-2024, ĐHQGHN dự kiến đưa gần 6.000 sinh viên của các đơn vị khác nhau tới học tập tại Hoà Lạc, trong đó có sinh viên năm nhất Trường ĐH Y Dược, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, Trường Quốc tế, Khoa Các khoa học liên ngành, sinh viên năm nhất một số ngành của Trường ĐH Công nghệ, khối sư phạm của Trường ĐH Giáo dục và toàn bộ khối lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES).

ĐHQGHN đã chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất để 6.000 sinh viên này có thể học tập tại Hoà Lạc. Năm học 2022-2023, một tổ hợp giảng đường quy mô 70.000m² được chính thức đưa vào sử dụng, 2 khu

nhà làm việc, 1 tòa nhà Trung tâm Thư viện và Tri thức số được xây mới, 3 ký túc xá sinh viên ngày càng hoàn thiện.

Với mong muốn để sinh viên học tập, phát triển năng lực toàn diện, ĐHQGHN đã phối hợp, kết hợp các chương trình đào tạo với nhau, ví dụ nhóm Quốc phòng - an ninh hoặc Giáo dục thể chất - thể thao. ĐHQGHN cũng có những chương trình riêng cho Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên để các em tham gia những hoạt động trải nghiệm, sử dụng các thế mạnh của ĐHQGHN tại Hoà Lạc.

Đặc biệt, chúng tôi có những chương trình đào tạo kỹ năng mềm riêng dành cho sinh viên học tập tại Hoà Lạc. Như vậy, từ chương trình đào tạo tới cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đều đã sẵn sàng để đón 6.000 sinh viên tới học tập tại Hoà Lạc.

ĐHQGHN mong muốn tới năm 2025, khi các điều kiện cơ sở vật chất được thực hiện theo đúng kế hoạch, có thể tiếp đón khoảng 25.000 sinh viên học tập tại Hoà Lạc.

- Việc chuyển tới môi trường mới, để hoà nhập được cũng là điều không hề dễ dàng với nhiều sinh viên. Vậy ĐHQGHN đã đưa ra những giải pháp nào để giúp các em nhanh chóng hoà nhập vào

môi trường mới, thưa ông?

Chúng tôi có rất nhiều giải pháp khác nhau. ĐHQGHN hiện có 13 đơn vị đào tạo, gồm 9 đơn vị thành viên và 4 đơn vị trực thuộc. Chúng tôi có những chương trình huấn luyện hội nhập cho sinh viên, khi các em mới vào trường sẽ tham gia chương trình tuần lễ hội nhập đầu năm học.

Trong khuôn khổ tuần lễ đó, ĐHQGHN sẽ cung cấp những thông tin thiết thực về nội dung, kiến thức, kế hoạch học tập cho sinh viên học tập trong năm học đầu tiên. Qua tuần lễ hội nhập cùng với những chương trình đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, các em hoàn toàn có thể tin tưởng để thích ứng, sinh sống tại một đại học hoàn toàn cách xa với những khu dân cư.

Thực tế ban đầu, có nhiều sinh viên, phụ huynh cũng như một số thầy cô giáo cho rằng sẽ có khó khăn nhất định. Nhưng qua một năm chúng tôi triển khai, có thể thấy hầu hết sinh viên đều cảm thấy thích thú và hài lòng khi được học tập trong môi trường nhiều cây xanh, yên tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi sự ồn ào xung quanh.

Có thể nói, chủ trương đưa sinh viên tới học tập tại Hoà Lạc đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ lớn từ phụ huynh tới sinh viên.

ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN TÀI LÀ SỨ MỆNH CỐT LÕI

- Triết lý trong đào tạo nhân tài của ĐHQGHN là đào tạo tinh hoa. Để có thể hoàn thành được sứ mệnh này, ĐHQGHN đã triển khai những giải pháp nào?

Đào tạo và bồi dưỡng nhân tài là sứ mệnh cốt lõi của ĐHQGHN. Để thực hiện được sứ mệnh này, ĐHQGHN đã triển khai rất nhiều nội dung.

Trong đó, có xây dựng các chương trình đào tạo theo hướng cá thể hoá để những sinh viên có năng lực tốt hơn sẽ học được nhanh hơn và nhiều hơn. Những sinh viên còn lại vẫn tiếp tục học tập theo hệ chuẩn, hệ truyền thống của các





Chương trình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất học tập tại Hoà Lạc của ĐHQGHN sẽ giúp phát triển 4 kỹ năng: Thứ nhất là kỹ năng “công dân toàn cầu”; Nhóm kiến thức thứ hai liên quan tới chuyển đổi số; Nhóm kiến thức thứ ba liên quan tới thích ứng với sự thay đổi; Nhóm kiến thức thứ tư liên quan tới đổi mới sáng tạo để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

đơn vị đào tạo, đảm bảo thích ứng với năng lực của từng sinh viên. Chúng tôi đã có những chương trình đào tạo tài năng, đào tạo quốc tế, đây cũng là hình thức cá thể hoá.

Bên cạnh chương trình đào tạo theo hướng cá thể hoá, ĐHQGHN đã thực hiện bồi dưỡng, tìm kiếm sinh viên tài năng từ khi còn là học sinh. Chính vì vậy, ĐHQGHN có hệ thống các trường THPT, đặc biệt là trường THPT chuyên có truyền thống từ lâu đời, đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho đất nước.

Sinh viên khi theo học tại ĐHQGHN sẽ được tiếp cận với các chuyên gia hàng đầu của đất nước. Thông qua các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy của các thầy cô, các em có thể tiếp cận được những vấn đề lớn, nóng hổi của đất nước ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Cuối cùng, môi trường giáo dục của ĐHQGHN là môi trường nuôi dưỡng những khát vọng của các em sinh viên để trở thành những nhà khoa học, nhà chính trị hay doanh nhân hàng đầu đất nước. Điều này tạo nên truyền thống của ĐHQGHN tới ngày hôm nay.

- Được biết, ĐHQGHN đã phê duyệt Đề án “Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN”, theo đó mọi học sinh, sinh viên, các bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học và sáng tạo, có mong muốn trở thành nhà khoa

học và đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực sẽ được tham gia chương trình của ĐHQGHN. Ông có thể chia sẻ cụ thể về tiêu chí cũng như những lợi ích cho sinh viên khi tham gia chương trình này?

Đề án ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN hướng tới ươm tạo được các nhà khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, sau tiến sĩ cho ĐHQGHN và đất nước.

Cụ thể, Đề án phát hiện và thu hút các mầm ươm khoa học từ 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là từ các em học sinh, đặc biệt là học sinh trong hệ thống các trường chuyên, năng khiếu để đưa vào chương trình ươm tạo nhà khoa học từ trình độ đại học, định hướng trở thành các nhà nghiên cứu trình độ sau đại học. Nhóm này bao gồm những học sinh lớp 12 có học lực giỏi, xuất sắc có nguyện vọng và được tuyển chọn tham gia chương trình ươm tạo từ trình độ đại học.

Nhóm thứ hai bao gồm sinh viên và học viên giỏi, xuất sắc, thạc sĩ, giảng viên trẻ chưa là tiến sĩ có nguyện vọng và được tuyển chọn tham gia chương trình ươm tạo trở thành nhà khoa học có trình độ tiến sĩ.

Nhóm thứ ba là giảng viên và nhà khoa học trẻ đã đạt trình độ tiến sĩ có nguyện vọng tham gia chương trình ươm tạo nhà khoa học trẻ trình độ sau tiến sĩ, và/hoặc được tuyển dụng vào làm việc tại ĐHQGHN.

Đề án tập trung xây dựng được các chương trình ươm tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ, kết nối giúp người học được trang bị, hỗ trợ, chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng, điều kiện cần thiết để tham gia được vào các chương trình đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ của ĐHQGHN và các cơ sở đào tạo uy tín ở trong nước, quốc tế.

Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tăng cường các nguồn lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên, cộng tác viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học đang giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại ĐHQGHN và các trường đại học uy tín trong nước và quốc tế, hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Mọi học sinh, sinh viên có mong muốn trở thành nhà khoa học và đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực sẽ được tham gia chương trình của ĐHQGHN. Ươm tạo nhà khoa học trẻ tại ĐHQGHN được triển khai đồng bộ từ việc hướng nghiệp và thu hút học sinh giỏi từ các trường THPT, đào tạo đại học, sau đại học, sau tiến sĩ tại ĐHQGHN và các đối tác quốc tế, tuyển dụng, bố trí sử dụng và phát triển.

- Xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải đã chia sẻ!